

Tổng kết 6 năm thực hiện Luật Báo chí 2016 gắn với 10 điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam

01:55 07/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Chiều 6/10, tại TP. Vinh, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 6 năm thực hiện Luật Báo chí 2016 gắn với 10 điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.



Toàn cảnh Hội nghị

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đỗ Thị Thu Hằng, Trưởng ban Nghiệp vụ; Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Trưởng ban Kiểm tra.

Tham dự hội nghị còn có: đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các ban, đơn vị Hội Nhà báo Việt Nam; các cấp hội nhà báo các tỉnh, thành, các cơ quan báo chí khu vực miền Trung - Tây.



Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các quý vị đại biểu, các bạn đồng nghiệp đã đến dự Hội nghị. Từ khi thực hiện Luật Báo chí 2016 và 10 Điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, báo chí đã có những bước phát triển mạnh mẽ về số lượng, quy mô cũng như đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền. Tính đến nay, Hội Nhà báo Việt Nam có tổng số hội viên là 24.900 hội viên sinh hoạt tại 301 tổ chức Hội, trong đó có 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 20 Liên chi hội và 218 chi hội trực thuộc Trung ương.



Nhà báo Nguyễn Thị Thương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phát biểu thảo luận

Sau 6 năm đi vào thực hiện cho thấy luật Báo chí 2016 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững, và là chỗ dựa của những người làm báo để thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ xã hội và nhân dân tốt hơn. Nhờ đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân hiểu và hợp tác, hỗ trợ cơ quan báo chí, tác nghiệp của phóng viên; bước đầu thực hiện nghiêm chỉnh việc cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất, phản hồi thông tin cho báo chí. Đặc biệt, Luật đã được luật hóa việc xây dựng quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, giúp nhà báo và cơ quan báo chí hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Tuy nhiên, vẫn còn một số điều phải sửa đổi để đáp ứng nhu cầu báo chí trong thời đại mới như: đối tượng thành lập cơ quan báo chí; nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí; việc phân định báo và tạp chí; hoạt động của văn phòng đại diện,... Đồng thời, quy tắc sử dụng mạng xã hội cần phải cập nhật, sửa đổi, bổ sung để giúp cho hội viên, nhà báo xác định rõ hơn trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ của mình khi tác nghiệp cũng như tham gia mạng xã hội, đồng thời giúp hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo các cấp tham chiếu, làm cơ sở xử lý những sai phạm trong thực tiễn.



Đại diện Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên phát biểu thảo luận

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến trao đổi, đánh giá một cách thẳng thắn, trách nhiệm về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của Luật Báo chí 2016 gắn với việc thực hiện 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, đưa ra những đề xuất nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo để phát huy những thành tựu, khắc phục chấn chỉnh những tồn tại, góp phần xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.



Luật sư Diệp Năng Bình, Văn phòng tinh thông luật, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh chia sẻ quan điểm về hành vi sử dụng mạng xã hội của một bộ phận phóng viên, nhà báo hiện nay.

Trao đổi tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, phương thức tác nghiệp, tổ chức sản xuất các ấn phẩm báo chí hiện nay đã có nhiều thay đổi; nhiều nội dung trong Luật Báo chí 2016 chưa theo kịp với thực trạng hiện nay; vì vậy, việc sửa đổi Luật Báo chí 2016 ở thời điểm này là cần thiết. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị các nhà báo cần cẩn trọng trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.



Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao đổi tại Hội nghị

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong việc góp phần xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại như tình thần của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đi sâu phân tích, trao đổi những vấn đề còn tồn tại trong chính sách pháp luật về báo chí, những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện đạo đức nghề nghiệp của nhà báo, hội viên là một đòi hỏi cấp thiết trong đời sống báo chí và đội ngũ những người làm báo, để xây dựng một nền báo chí lành mạnh tích cực, xứng đáng với niềm tin của Đảng nhà nước nhân dân đối với nền báo chí cách mạng và đội ngũ những người làm báo.

Dương Khánh

Link bài viết: <https://nguoiambao.vn/public/tong-ket-6-nam-thuc-hien-luat-bao-chi-2016-gan-voi-10-dieu-quy-dinh-ve-dao-duc-nghe-nghiep-cua-nguoi-lam-bao-viet-nam>